

Số: 2724 /TCHQ-KTTT
V/v: điều chỉnh thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2005

Kính gửi: - Công ty TNHH SIAMP
(Khu CN Cát Lái 2, Phường Thạch Mỹ Lợi, Q2, TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số CHQ2005-01KP ngày 17/5/2005 của Công ty TNHH SIAMP về đề nghị được điều chỉnh thời hạn nộp thuế của các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ tháng 1/2004 đến nay từ 30 ngày lên 275 ngày, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2581 TCHQ/KTTT ngày 4/6/2004 và số 2209 TCHQ/KTTT ngày 9/6/2005 hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn thuế hoặc không thu thuế loại hình nhập nguyên liệu SXKK.

Theo nội dung hướng dẫn tại công văn trên thì : Trường hợp đến thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế nhưng do chưa có đủ hồ sơ vì thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán chưa phù hợp với nội dung của hợp đồng và các giấy tờ tài liệu khác có liên quan thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào hồ sơ thực tế và giải trình của doanh nghiệp, xác định rõ nguyên nhân chưa có hoặc thiếu chứng từ dẫn đến việc chậm nộp hồ sơ để quyết định thời hạn phải nộp thuế đối với lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để SXKK tiếp theo là (275 ngày hay 30 ngày). Hồ sơ để Cục trưởng xem xét được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 2581TCHQ/KTTT.

- Trường hợp của Công ty SIAMP theo trình bày do chứng từ thanh toán không đúng tên người mua trên hợp đồng xuất khẩu nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chưa thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để SXKK, do vậy các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu SXKK tiếp theo (từ tháng 1/2004) không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày mà chỉ được áp dụng 30 ngày. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty SIAMP xuất trình văn bản thông báo của người mua nước ngoài và cam kết của Công ty về việc thanh toán không đúng tên người mua trên hợp đồng xuất khẩu cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét điều chỉnh thời hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại công văn số 2581 TCHQ/KTTT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty SIAMP, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện. *Stm*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3)



Đặng Thị Bình An